

TIN TỨC

TIN NGÂN MIỀN NAM CALIFORNIA.

Nhân dịp AH Trần-lê-Quang đến California, ngày 22-10-88 vừa qua AH miền nam Cali đã tham dự bữa cơm thân mật ở khu Little Saigon trên đường Bolsa để tiếp đón AH TRẦN LÊ QUANG. Chiều đến trong một dịp khác AH vùng San Diego lại tiếp xúc với AH Trần-lê Quang trong buổi cơm tối tại tư thất của AH Nguyễn-xuân-Hiếu. Dịp này vấn đề tiếp nhận và phụ trách LÁ THƯ đã được bàn tới khá đầy đủ với AH Nguyễn-tân-Thọ.

Miền nam Cali có gần 100 gia đình AI HỮU rải rác từ Los Angeles tới San Diego "khu đông dân cư" AI HỮU là khu Orange county ở trung tâm, nơi đó có khu phố Little Saigon mà bằng tên chỉ đường trên những xa lộ lân cận được thông đốc California khánh thành vừa qua. Khu phố này phát triển một cách nhanh chóng khác thường! Quý AI HỮU nào chưa có dịp ghé Little Saigon nên đến đây thăm một chuyến cho biết sự tình.
Lê-khắc-Thị

TIN TỬ MIỀN BẮC CALIFORNIA

TIN MỪNG ĐOÀN TỤ:

Xin thông báo các AI HỮU gần xa : AH Mai-hiệp Thành và gia đình đã rời Việt-Nam theo chương trình đoàn tụ O.D.P. và hiện đang tạm trú tại trại tỵ nạn Bataan Phillippines theo địa chỉ sau:

MR. MAI HIỆP THÀNH
BV 18090 Bldg 810E
PRPC P.O. Box 7635
ADC - MAIA C1300
Pasay city, Phillippines.

AI HỮU Thành có nhờ tôi chuyển lời thăm tất cả các AH bên này.
AI HỮU Thành sẽ vào Mỹ vào khoảng tháng 2-1989.

Tôn-thất-Ngo.

TIN ĐÌNH CHÍNH VÀ BỔ TỤC:

Đình chính: Trong bản TIN TỨC về "AHCC BẮC CALI HỌP MẶT NGÀY 31-7-1988" ở trang 53 Lá thư số 43 xin được định chính và bổ túc như sau:

1/ Thay vì : "Hai AH lão-thành Nguyễn mạnh Hoàn - Nguyễn-văn Ngân..." Xin sửa lại là "AH lão-thành Nguyễn mạnh Hoàn và AH chuẩn-lão Nguyễn-văn-Ngân..."

2/ Và xin bổ túc thêm câu : "Gia-đình AHCC Bắc Cali vui mừng đón nhận thêm AH Nguyễn-văn-Chi mới từ VN đến định cư ở Sacramento cùng với gia đình; tuy chưa ổn định cuộc sống mới và chưa có phương tiện di chuyển cũng sốt sắng theo AH Trinh-hữu-Dục tham dự họp mặt.

AHCC Bắc Cali xin chúc AH Nguyễn văn Chi sớm được an cư lạc nghiệp nơi đây.

Tôn thất Ngô .